

## ข้อประกาศ

---

วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2014  
ถึง เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สวากเจ็ดสิบภาค ประธานคณะเผยแผ่  
ประธานสภาค ประธานท้องถิ่น อธิการ และประธานสาขา  
จาก แผนกผู้สอนศาสนา (1-801-240-2222)  
เรื่อง การตรวจหาวัณโรคในผู้สอนศาสนาที่กลับบ้าน

---

ศาสนจักรของ  
**พระเยซูคริสต์**  
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

วัณโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถทำลายปอดและอวัยวะสำคัญอื่นๆ จึงจำเป็นต้อง  
อย่าง  
ซึ่งที่ผู้สอนศาสนาต้องรับการตรวจหาวัณโรคหลังจากกลับบ้านเนื่องจากผู้สอนศาสนาอาจติดโรคนี้อย่างไม่มีอาการเกิดขึ้น  
ในทันที

สิ่งที่ส่งมาพร้อมกับข้อประกาศฉบับนี้คือจดหมายที่ประธานคณะเผยแผ่จะให้แก่ผู้สอนศาสนาที่กลับบ้านโดย  
แนะนำให้พวกเขารับการตรวจหาวัณโรคโดยเร็วที่สุดหลังจากกลับบ้าน ประธานคณะเผยแผ่สามารถดาวน์โหลดจดหมาย  
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์จากช่องทางของประธานคณะเผยแผ่ ([missionary.lds.org/presidents](http://missionary.lds.org/presidents)) หรือเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน  
คณะเผยแผ่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ทางการแพทย์ของผู้สอนศาสนา ([missionarymedical.org](http://missionarymedical.org))

ศาสนจักรขอให้ผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องถิ่นสนับสนุนให้ผู้สอนศาสนาที่กลับบ้านไปรับการตรวจหาวัณโรคเมื่อ  
พวกเขากลับบ้านและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีแหล่งช่วยเพียงพอยังจะรับการดูแลในเรื่องนี้

เรียน เอ็ดเคอร์/ซิสเตอร์ \_\_\_\_\_:

เรื่อง: การตรวจหาวัณโรค

วัณโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถทำลายปอดและอวัยวะสำคัญอื่นๆ โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย จำนวนประชากรถึงหนึ่งในสามของโลกซ่อนเร้นโรคติดต่อนี้ ผู้ติดเชื้อที่ไอมักจะแพร่กระจายการติดต่อไปสู่ผู้อื่น

คนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อวัณโรคจะไม่แสดงอาการในทันที อาการนี้เรียกว่า *การติดเชื้อวัณโรคแฝง* ผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคแฝงมีโอกาส 10 เปอร์เซ็นต์ที่จะแสดงอาการภายหลัง

เพื่อที่ท่านจะไม่มีอาการร้ายแรงอันเกิดจากการที่มีโอกาสรับเชื้อวัณโรค จึง *สำคัญอย่างยิ่ง* ที่ท่านจะได้รับการตรวจหาวัณโรคโดยเร็วที่สุดหลังจากกลับบ้าน โดยไม่คำนึงถึงผลการตรวจวัณโรคก่อนรับใช้งานศพแก่ของท่าน (ไม่ว่าผลจะแสดงว่าติดเชื้อหรือไม่) ท่านยังคงต้องพบแพทย์หรือสำนักงานสาธารณสุขเพื่อรับการตรวจอีกครั้งเมื่อท่านกลับบ้านท่านอาจต้องรับการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมหากจำเป็น

หากแพทย์วินิจฉัยว่าท่านติดเชื้อวัณโรคแฝง ท่านควรทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือสำนักงานสาธารณสุขในท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณสุขในประเทศของท่าน ขอขอบคุณที่ท่านเอาใจใส่สุขภาพของท่าน ทั้งนี้เพื่อที่ท่านจะยังคงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดชีวิต

ขอแสดงความนับถือ

---

ประธานคณะเผยแผ่